

ประจำวันที่ 1-7 มีนาคม 2560

### พาณิชย์ เปิดแจง TOR ประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรม ปริมาณรวม 3.66 ล้านตัน 10 มี.ค.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้ กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐออกประกาศการจำหน่าย ข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ตาม แผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข. เห็นชอบ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีกำหนดจะเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกประกาศ ประมูล (TOR) ดังกล่าวนี้นี้ ในวันที่ 10 มี.ค.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐาน สินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ หลังจากนั้นจะเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 20 มี.ค.60 และยื่นซอง เสนอราคาวันที่ 23 มี.ค.60

สำหรับข้าวสารในสต็อกของรัฐที่นำออกมาจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมในครั้งนี้ เป็นข้าว 17 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อน ปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และ ปลายข้าว A1 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 3.66 ล้านตัน จำนวน 278 คลัง ใน 39 จังหวัด

นางดวงพร กล่าวต่อว่า หลังจากคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ออกประกาศให้ผู้สนใจ ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60 ปริมาณ 2.86 ล้าน ตัน ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ จำนวน 66 ราย โดยเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 48 ราย ใน 185 คลัง ปริมาณ 2.03 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 71 ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล) โดยชนิดข้าว ที่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 745,236.54 ตัน รองลงมา คือ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 479,761 ตัน คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้นำผลการพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งมี ข้อสังเกตว่าราคาเสนอซื้อสูงสุดของข้าวหอมมะลิบางคลังต่ำกว่าราคาเสนอซื้อข้าวขาวและปลายข้าว เสนอให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณา

คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้พิจารณาแล้วเห็นควรตกลงขายในส่วนที่ราคาเสนอซื้อสูงสุด สอดคล้องตามชั้นคุณภาพข้าวในตลาด และได้นำปัจจัยอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจขาย เช่น คลังขนาดเล็กและปริมาณข้าวเหลือไม่มาก ควรระบายเพื่อปิดคลังและลดภาระของรัฐ หรือข้าวชนิดที่ขายยากและมีปริมาณ มาก และเป็นคลังขนาดใหญ่ ซึ่งเคยนำออกมาจำหน่ายแล้วแต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ควรจำหน่ายออกไปเพื่อตัด ภาระในการเก็บรักษาและความเสื่อมสภาพ ราคาที่เสนอซื้อ รวมทั้งพิจารณาโดยเทียบเคียงกับราคาจำหน่ายข้าวสาร ในสต็อกของรัฐที่ผ่านมา โดยไม่พิจารณาจำหน่ายข้าวในคลังที่มีการเสนอราคาซื้อสูงสุดที่ต่ำเกินไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อ จิตวิทยาเชิงลบและส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบการค้าข้าวและเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศ ตลอดจน ผลกระทบต่อตลาดและราคาข้าวนาปรังที่กำลังจะออกสู่ตลาด

คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้สรุปผลการพิจารณาเสนอประธานกรรมการ นบข.พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด โดยตกลงขายจำนวน 41 ราย ใน 127 คลัง ปริมาณ 1.35 ล้านตัน (คิดเป็น 47.18% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล) มูลค่าเสนอซื้อ 13,199.66 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ภายใน 15 วันทำการต่อไป

"สาเหตุที่อนุมัติขายไปเพียง 1.35 ล้านตัน จากที่เสนอราคาสูงสุด 2.03 ล้านตัน เนื่องจากเพราะพบว่าบางคลังมีการเสนอราคาต่ำมาก โดยข้าวหอมมะลิเสนอราคาต่ำกว่าข้าวขาว 5% และปลายข้าว จึงตัดเกณฑ์ราคาใหม่โดยใช้ฐานราคาซื้อข้าวขาว 5% ที่เสนอมาเฉลี่ยตันละ 9,450 บาท ดังนั้นข้าวหอมมะลิจะต้องอนุมัติขายตันละหมื่นบาทขึ้นไป หากต่ำกว่าหมื่นบาทก็ไม่ขาย" นางดวงพร กล่าว

อย่างไรก็ดี หากรวมการอนุมัติขายข้าวครั้งนี้ 1.35 ล้านตัน จะทำให้เหลือข้าวในสต็อกประมาณ 6.66 ล้านตัน ซึ่งนับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้มีการอนุมัติขายข้าวไปแล้ว 10.11 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 103,000 ล้านบาท และในเดือนเม.ย.นี้ จะประกาศขายข้าวในกลุ่มสุดท้าย หรือข้าวเสื่อมสภาพที่เก็บนานเกิน 5 ปี ซึ่งต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานเท่านั้น โดยมีข้าวในกลุ่มนี้เหลืออยู่ประมาณ 1 ล้านกว่าตัน

ขณะที่การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 6 มี.ค.60 ส่งออกได้แล้ว 2 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2% ที่ส่งออกประมาณ 2.05 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท แต่ทั้งปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านตัน เพราะขณะนี้มีความต้องการซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประเทศจีน ศรีลังกา อิรัก อิหร่าน เป็นต้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **จัดทัพส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้าปี'60 ขาย 10 ล้านตัน เจาะรายตลาดและดึงเงินซื้อจีทูจี**

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้ทำการปรับแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายตลาดข้าวไทยในตลาดต่างประเทศปี 2560 ใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันการส่งออกข้าวในปีนี้ได้ปริมาณ 10 ล้านตัน แยกเป็นการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ประมาณ 1 ล้านตัน และขายโดยภาคเอกชนอีก 9 ล้านตัน หลังจากตลาดมีความต้องการข้าวเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าแนวโน้มราคาจะปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของการขายข้าวจีทูจีประมาณ 1 ล้านตันนั้น ตั้งเป้าส่งออกไปจีนภายใต้สัญญาเดิมที่เหลืออีก 7 แสนตัน จากสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน ที่ทำไว้กับรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยมีการตกลงราคาและอยู่ระหว่างการส่งมอบแล้ว 3 แสนตัน และจะเร่งเจรจาสัญญาซื้อขายข้าวอีก 1 ล้านตัน ที่สองภายใต้เอ็มโอยูสินค้าเกษตรไทย-จีน หากตกลงกันได้ก็จะทำให้ไทยขายข้าวจีทูจีได้เพิ่มขึ้นจากเป้าเดิม

ส่วนที่เหลือจะเป็นการผลักดันขายให้กับอินโดนีเซีย 5 หมื่นตัน ฟิลิปปินส์ ประมาณ 1 แสนตันผ่านการเข้าร่วมการประมูลขายข้าวและจะมีการจัดคณะไปเจรจาขายให้กับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เช่น ศรีลังกา บังกลาเทศ ประมาณ 5 หมื่นตัน นางอภิรดี กล่าว

สำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวอีก 9 ล้านตัน จะเป็นการส่งออกโดยภาคเอกชน แต่กระทรวงจะให้การสนับสนุนภาคเอกชนอย่างเต็มที่ตั้งเป้าขายไปยังภูมิภาคแอฟริกา เช่น เบนิน ไอออร์โคสต์ แอฟริกาใต้ แคมเอรูน และโมซัมบิก 5.19 ล้านตัน เอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ 2.22 ล้านตัน สหรัฐ และแคนาดา 6.3

แสดัน ยุโรป เช่น เบลเยียม อังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ 3.9 แสดัน ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย เยเมน อิสราเอล ตุรกี และสหรัฐอเมริกา 3.6 แสดัน โอเชียเนีย เช่น ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ 2.1 แสดัน

นอกจากนี้ กระทรวงยังได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในแต่ละตลาดด้วย โดยเน้นการเจาะลึกเป็นรายประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับข้าวไทยและกระตุ้นให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้น โดยประเทศที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น ฮองกง ได้เชิญผู้นำเข้าฮองกงมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวไทย

ที่มา โพลด์ทูเดย์

### **ประเดิมนปี'60 ส่งออกข้าวไทยวบ 29.7%**

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานการส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2560 มีปริมาณรวม 823,401 ตัน มูลค่า 12,325 ล้านบาท (346 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 19.7% และมูลค่าส่งออกลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,025,192 ตัน มูลค่า 15,544 ล้านบาท (434 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 1,171,238 ตัน มูลค่า 17,429 ล้านบาท พบว่าปริมาณส่งออกลดลง 29.7% และมูลค่าส่งออกลดลง 29.3% เนื่องจากในเดือนมกราคมที่ผ่านมาการส่งมอบข้าวทุกชนิดลดลงหลังจากที่มีการเร่งส่งมอบไปเป็นจำนวนมากเมื่อปลายปีที่แล้ว ประกอบกับในเดือนมกราคมมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทั้งเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนส่งผลให้ในเดือนมกราคมมีการส่งออกข้าวรวมปริมาณรวม 426,722 ตัน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม

โดยข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ แองโกล่า ญี่ปุ่น โมซัมบิก เป็นต้น ในขณะที่การส่งออกข้าวนี้มปริมาณ 140,724 ตัน ลดลง 25% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมโดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ แคนเมอรูน เป็นต้น สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 204,202 ตัน ลดลง 39% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมโดยส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปยังประเทศไต้หวัน ฮ่องกง เซเนกัล เป็นต้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้สมาคมคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้กับผู้ซื้อเอกชนในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่น ขณะที่ข้าวขาวฤดูเก่าและข้าวนี้มส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกา เช่น โมซัมบิก แองโกล่า เบนิน ส่วนข้าวหอมมะลิยังคงส่งไปยังตลาดประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น สหรัฐฯ ฮองกง เป็นต้น ประกอบกับในช่วงนี้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งจึงทำให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ เว็บไซต์ [www.riceonline.com](http://www.riceonline.com) ได้รายงานเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ว่าราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 355 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดีย 385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากีสถาน 385 เหรียญสหรัฐฯต่อตันขณะที่ราคาข้าวไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ข้าวขาว 5% ราคา 369 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## **อิหร่านซื้อข้าวบักี้อกรอบ 10 ปี เอเชียฯเล็งส่งออก 1.5 ล้านตันพื 2 หมื่นล้าน**

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ในภาพรวมการส่งออกข้างต้น เป็นการส่งออกของเอเชียประมาณ 1.5 ล้านตัน มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยการส่งออกข้าวของบริษัทยังเป็นอันดับ 1 ของประเทศ อย่างไรก็ตามในปีนี้ทางกลุ่มตั้งเป้าส่งออกข้าวใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมาทั้งด้านปริมาณและมูลค่า

“เราพยายามรักษาตัวเลขให้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยเป้าหมายส่งออกปีนี้ประมาณ 1.5 ล้านตัน และมูลค่าใกล้เคียงกันคือ 2 หมื่นกว่าล้านบาทขึ้นกับค่าเงินบาท ที่ผ่านมายอดส่งออกของบริษัทจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17-18% ของภาพรวมส่งออกประเทศ แต่ช่วง 2 ปีนี้เรามีผู้ส่งออกรายเล็กซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาแซร์ตัวเลขไปสัดส่วนเราเวลานี้ประมาณ 15%”

สำหรับเป้าหมายการส่งออกของบริษัทข้างต้นมีความเป็นไปได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากตลาดแอฟริกา ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกของบริษัท 60% หลายประเทศในตลาดนี้มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมัน ในปีนี้จะมีรายได้และกำลังซื้อเพิ่มขึ้นตามการขยับขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก นอกจากนี้ล่าสุดบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบโรงงานจากกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่าน และได้บรรลุข้อตกลงซื้อขายข้าวกับผู้นำเข้าข้าวของอิหร่านปริมาณ 2 แสนตัน เป็นข้าวขาว 100% และข้าวขาว 5% โดยเวลานี้กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยประสานกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า(ธสน.)ในการดำเนินการเรื่องระบบการชำระเงินกับธนาคารของประเทศคู่ค้า เนื่องจากที่ผ่านมาอิหร่านถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็น)มีมติคว่ำบาตรอิหร่าน(จากกฎกระบุมิการสะสมธาตุยูเรเนียมซึ่งเป็นธาตุที่สามารถใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์) แม้ขณะนี้ชาติตะวันตกจะยกเลิกคว่ำบาตรอิหร่านแล้ว แต่การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของอิหร่านยังมีปัญหาบ้าง

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าภายใน 1-2 เดือนนับจากนี้ทุกอย่างจะคลี่คลาย และบริษัทจะสามารถส่งมอบข้าวให้อิหร่านได้ ภายในเดือนมิถุนายนนี้หรือเร็วกว่า การส่งออกข้าวไปอิหร่านถือเป็นข่าวดีในรอบ 10 ปีจากที่ก่อนหน้านี้มีบางบริษัทส่งมอบข้าวให้อิหร่านแล้วข้าวมีปัญหาเรื่องคุณภาพ ทำให้เสียชื่อและไม่ซื้อข้าวไทยตั้งแต่นั้นมา การได้รับคำสั่งซื้อครั้งนี้เป็นสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้นำเข้า จะช่วยดึงตลาดข้าวไทยในอิหร่านกลับมาได้อีกครั้งจากก่อนหน้านี้อิหร่านมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ 8 แสน-1 ล้านตัน/ปี โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 3-5 แสนตัน/ปี

ขณะที่ภาพรวมการส่งออกข้าวของประเทศไทยในปี2560 คาดจะส่ง ออกได้ปี ะมาณ9.5-9.8 ล้านตัน โดยมีปัจจัยบวกจากคาดว่า การเจรจาและส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีระหว่างไทย-จีนใน 1 ล้านตันที่ 2 จะสามารถเจรจาและส่งมอบได้ทั้งหมดในปีนี้ ส่วนตลาดฟิลิปปินส์ที่เตรียมเปิดประมุณำเข้าข้าวจีทูจีในเดือนมีนาคม 2.5 แสนตันเชื่อว่าไทยกับเวียดนามจะแบ่งกัน ส่วนอินโดนีเซีย คาดจะยังมีการนำเข้า แต่ปริมาณเท่าไคนั้นคงต้องรอดแนวโน้มผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียก่อนรวมถึงเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวคาดคู่ค้าจะนำเข้าข้าวเพิ่ม

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

## **พาณิชย์เคาะระบายข้าว1ล้านตัน เมินขายถูก-ขนบข.ทุบโต๊ะเปิดประมูลรอบใหม่**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน พิจารณาผลสรุปการประมูลขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งเปิดให้ยื่นเสนอราคาไปตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์



ซึ่งมีผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด 48 ราย ปริมาณ 2.03 ล้านตัน จากปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด 2.8 ล้านตัน เบื้องต้นคาดว่าจะอนุมัติขายได้เพียง 1 ล้านตันเศษ เฉพาะคลังที่มีระดับราคาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยหลังจากนี้จะทำรายงานสรุปเสนอต่อประธาน นบข.โดยเร็วที่สุด

"คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาทุกมิติแล้ว โดยแยกเกณฑ์ราคาตามชนิดข้าว คุณภาพความเลื่อม เปรียบเทียบกับภาระค่าฝากเก็บ จากที่มีการเสนอราคาเข้ามา บางคลังเสนอซื้อข้าวขาว 5% เพียงตันละ 4,000-5,000 บาท ข้าวหอมมะลิตันละ 6,000-7,000 บาท ต่ำกว่าราคาปลายข้าว จึงไม่พิจารณาขาย เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อกลไกตลาด ก็จะเหลือเพียง 1 ล้านตันเศษ ซึ่งหลังจากนี้จะทำรายงานสรุปเสนอต่อประธาน นบข.โดยเร็วที่สุด ส่วนข้าวในสต็อกที่เหลือจะพิจารณานำกลับมาเปิดประมูลใหม่ร่วมกับข้าวส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะเปิดประมูลอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้"

ต่อกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทที่เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาประมูลสูงสุด 2 ราย คือ บริษัท ไทยแกรนลักษ์ จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัท สิ้นชัยศรี จำกัด ได้เสนอซื้อ 315,599 ตัน ซึ่งถูกตัดสิทธิการประมูลจากปัญหาที่ไม่มารับมอบข้าวก่อนหน้าที่มีประมูลข้าวเพื่ออุตสาหกรรม และบริษัท ทรัพย์ถาวรไรซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท แต่เสนอซื้อข้าวปริมาณ 99,267 ตันนั้น นางดวงพรกล่าวว่า คณะทำงานได้ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลแล้วไม่พบความเชื่อมโยงว่าบริษัท ไทยแกรนลักษ์เป็นนอมินีของบริษัท สิ้นชัยศรี จำกัด ดังนั้นจึงสามารถเข้าร่วมการประมูลได้

ส่วนบริษัท ทรัพย์ถาวรไรซ์ แม้ว่าจะมีทุนจดทะเบียนไม่มาก แต่หากเข้าร่วมประมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันของ สามารถเข้าร่วมประมูลได้เช่นกัน

รายงานข่าวระบุว่า การประชุมคณะอนุกรรมการรอบนี้ไม่ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ภาคเอกชนผู้ชนะการประมูลข้าวก่อนหน้านี้ร้องเรียนว่าข้าวที่ประมูลซื้อไปเป็นคนละชนิด/คุณภาพมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่ประมูลจนทำให้เอกชนไม่สามารถรับมอบข้าวสารจากสต็อกของรัฐบาลเพราะใช้เวลาพิจารณาผลการประมูลไปถึง 3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศชี้แจงว่า ขณะนี้ยังมีการทยอยรับมอบข้าวต่อไปได้ ไม่หยุดชะงัก เพราะมีคณะทำงานอยู่แล้ว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท ไทยแกรนลักษ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 ตั้งอยู่เลขที่ 54-55 หมู่ 8 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทำธุรกิจขายข้าวและผลิตภัณฑ์จากโรงสีข้าว โดยมีกรรมการประกอบด้วยนายชัยวัฒน์ นิมวัฒนา นางสาวอรรธรณ พัฒนพล นายวิชัย บุญธนาพิบูลย์ นางกุลภัทรา ปรีชา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

=====

## เวียตนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะราคาข้าวในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้าคาดว่าราคาข้าวของเวียตนามจะอ่อนตัวลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) ที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม

ที่มา Oryza.com

## ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่า สภา NFA (National Food Authority Council; NFAC) ได้ขยายเวลาในการส่งมอบข้าวที่ได้จัดสรรโควตานำเข้าให้แก่เอกชนภายใต้ระบบ the minimum access (MAV) ออกไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2560 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 28 ก.พ. และได้เพิ่มผู้ที่สามารถลงนามในใบอนุญาตนำเข้าข้าวจากที่มีเพียงผู้อำนวยการของ NFA โดยให้ประธานสภา NFA สามารถลงนามได้ด้วย ทั้งนี้ NFA ได้อนุญาตให้เอกชน 210 ราย นำเข้าข้าวได้ 692,340 ตัน (จากที่มีการยื่นขอนำเข้าไทย 300,180 ตัน เวียดนาม 303,350 ตัน ปากีสถาน 82,670 ตัน อินเดีย 6,140 ตัน) โดยขณะนี้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์จะมีการนำเข้าแล้วประมาณ 433,699.35 ตัน

ก่อนหน้านี้ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและภาคเอกชนฟิลิปปินส์เรียกร้องให้องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ขยายเวลานำเข้าข้าวในโควตานำเข้าขั้นต่ำ (minimum access volume : MAV) เพิ่มเติมอีก 1 เดือนเนื่องจากการอนุญาตนำเข้าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ภาคเอกชนมีเวลาจำกัดในการเตรียมเอกสาร ซึ่งตามคู่มือของ NFA ข้าวที่นำเข้าด้วยโควตา MAV จะต้องส่งข้าวมาถึงฟิลิปปินส์ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 NFA อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน 210 รายนำเข้าข้าวจากประเทศที่มีข้อตกลงร่วม (country specific quota : CSQ) ได้แก่ ไทยและเวียดนามได้ประเทศละประมาณ 300,000 ตัน จากจีน อินเดีย และปากีสถานประเทศละ 50,000 ตัน จากออสเตรเลีย 15,000 ตัน จากเอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน และอีก 50,000 ตันจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 700,000 ตัน ต่ำกว่าเพดานสูงสุดของ NFA ประมาณ 1 แสนตัน ปัจจุบันการนำเข้าข้าวภายในโควตาตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) มายังฟิลิปปินส์จัดเก็บภาษีที่อัตรา 35% ในขณะที่การนำเข้านอกโควตาจะต้องเสียภาษีสูงถึง 50%

องค์การอาหารแห่งชาติ มีแผนที่จะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศในปีนี้ เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศ โดยกำหนดปริมาณรับซื้อประมาณ 230,367 ตัน (หรือ 4,607,350 ฤๅ) ในราคาข้าวแห้งที่ 17 เปโซต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ก็จะมีแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการโดยการเพิ่มราคาค่าขนส่ง ค่าอบข้าว รวมเป็นราคาที่รับซื้อที่ประมาณ 17.70-18.00 เปโซต่อกิโลกรัม โดย NFA คาดว่าในระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนจะซื้อข้าวเปลือกได้ประมาณ 79,240 ตัน ซึ่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ สามารถจัดซื้อได้แล้วประมาณ 47,782 ฤๅ

ที่มา *Oryza.com*

## อินโดนีเซีย

นาย Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวว่า ราคาข้าวในประเทศลดลงในพื้นที่ชวากลาง และชวาตะวันออก เช่น Blera, Bojonegoro, Ngawi และ Pati เนื่องมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรหมดกำลังใจในการเพาะปลูก โดยราคาล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 3,100 – 3,500 รูเปียห์ ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติกลาง (BPS) ระบุว่า ราคาข้าวในเดือนมกราคมเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5,400 รูเปียห์

หน่วยงานโลจิสติกส์ของรัฐได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบราคา โดยจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการตลาดผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียประจำปี 2559 มีจำนวน 79.14 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 9 ล้านตัน เนื่องจากฤดูฝนที่ยาวนานทำให้เกษตรกรปลูกข้าวได้มากขึ้นกว่าปกติ โดยเป้าหมายผลผลิตข้าวในปี 2560 อยู่ที่จำนวน 75 ล้านตัน

ทั้งนี้ ปริมาณฝนที่ตกชุกในช่วยปีที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ยังพบปัญหาเรื่องความชื้นของข้าว ในขณะที่เดียวกันยังคงต้องติดตามทิศทางนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียว่าจะมีการนำเข้าเพื่อลดความผันผวนของราคาสินค้าอาหารหลักหรือไม่

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลง โดยข้าวนี้ 5% ราคาพุ่งอยู่ที่ 373-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ซื้อจากแอฟริกาได้ลดการสั่งซื้อข้าวในช่วงนี้ ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวของอินเดียไม่สามารถที่จะลดราคาลงได้เพราะราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะหน่วยงานรัฐบาลกำลังเร่งซื้อข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล ประกอบกับค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวอินเดียสูงกว่าข้าวไทยและเวียดนามมาก

วงการค้าคาดว่า การส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังตลาดสหภาพยุโรปอาจจะเผชิญอุปสรรคครั้งใหญ่หากสหภาพยุโรปประกาศปรับลดค่า MLR (Maximum Residue Limit) ที่ยอมให้ตกค้างในข้าวสำหรับสาร tricyclazole ลงเหลือ 0.01 ppm ซึ่งสาร tricyclazole เป็นสารเคมีที่อินเดียใช้ในขบวนการเพาะปลูกข้าว ซึ่งในขณะนี้ทางการอินเดียกำลังพยายามคัดค้านไม่ให้ EU ดำเนินการดังกล่าว เพราะจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดียอย่างแน่นอน โดยในขณะนี้อินเดียยังคงพอมีเวลาในการคัดค้านเรื่องดังกล่าว เพราะตามกรอบเวลาหากมีการปรับลดจริงก็จะมีผลในปี 2018 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สาร tricyclazole จะมีการใช้ในการกำจัดโรคใบไหม้ในข้าว โดยในปัจจุบันนี้ EU กำหนดค่า MLR ไว้ที่ 1 ppm. ซึ่งระดับการตกค้างนี้ จะไม่เป็นปัญหากับข้าวบาสมาดิจากอินเดียเพราะปริมาณสารตกค้างที่ตรวจพบยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 1 ppm. แต่หากมีการกำหนดค่าต่ำลงเหลือ 0.01 ppm ก็จะทำให้กระทบต่ออินเดียแน่นอน

ที่มา *Oryza.com*

## อิรัก

เว็บไซต์ [www.riceonline.com](http://www.riceonline.com) รายงานความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวของอิรัก จำนวน 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมประมูลที่ยื่นเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคมนี้

การประมูลในครั้งนี้มีการยื่นข้อเสนอข้าวจากอินเดีย 360,000 ตัน ในราคาระหว่าง 460-668 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวจากสหรัฐฯ 30,000 ตัน ในราคา 563 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out (567 เหรียญสหรัฐต่อตัน Liner out) และ 32,000 ตัน ในราคา 563 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out ข้าวจากอาร์เจนติน่า 30,000 ตัน ในราคา 555 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out (559 เหรียญสหรัฐต่อตัน Liner out) ข้าวจากอูรูกวัย 63,000 ตัน ในราคาระหว่าง 556-556.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out และข้าวจากไทยจำนวนรวม 220,000 ตัน ในราคาระหว่าง 404.5-504 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Riceonline.com*

## อิหร่าน

หน่วยงาน GTC (Government Trading Corporation) ของอิหร่าน ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากประเทศไทยและอาร์เจนตินารวม 60,000 ตัน ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ และจะประกาศผลในวันที่ 14 มีนาคมนี้ และกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 15 พฤษภาคมนี้ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นอิหร่านกำหนดจะซื้อข้าวหอมมะลิ 100% จากไทยจำนวน 30,000 ตัน

นอกจากนี้อิหร่านยังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าว (ข้าวบาสมาดิ 1121) จำนวนอย่างน้อย 10,000 ตัน จากประเทศอินเดีย โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 15 พฤษภาคมนี้ด้วย

ที่มา *Oryza.com*

## อิตาลี

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน รายงานว่า ในปี 2559 การนำเข้าข้าวจากต่างประเทศของสหภาพยุโรปมีปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นถึง 18% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้มาพร้อมกับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารปนเปื้อน ทั้งสำหรับข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวถึง 12 ประเภท จากประเทศนอกสหภาพฯ ตามข้อมูลของระบบการแจ้งเตือนสินค้าของสหภาพยุโรป (RASFF)

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติอิตาลี หรือ Coldiretti ได้แจ้งเตือนถึงการพบสารเคมีที่ผิดกฎหมายในสินค้าข้าวนำเข้า อาทิ สารเคมีตกค้าง ยาต้านปรสิต สารอัลฟาที่ออกซิน หรือสารพิษอื่นๆ ในปริมาณที่เกินกำหนด ยาฆ่าแมลง สารประเภทโลหะหนักในระดับที่เกินมาตรฐาน หรือการพบสินค้า GMO (การตัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นที่ห้ามในสหภาพยุโรป) ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคอิตาลีในวงกว้าง ซึ่งในปี 2559 ปริมาณการนำเข้าข้าวที่ผ่านการขัดสีแล้วในยุโรปสูงถึง 1.38 ล้านตัน โดย 0.37 ล้านตัน มาจากประเทศด้อยพัฒนา ในปัจจุบัน 2 ใน 3 ของการนำเข้าข้าวในสหภาพยุโรปได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า จากมาตรการยกเว้นภาษีของสหภาพยุโรปสำหรับประเทศด้อยพัฒนา (EBA) ในการส่งสินค้าเข้ายังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ แม้ว่าอิตาลีจะยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับหนึ่งในยุโรป บนพื้นที่กว่า 1.48 ล้านไร่ บนสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ทว่า การนำเข้าข้าวที่ผ่านการขัดสีแล้วพันธุ์ Indica จากต่างประเทศของอิตาลีในปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตอยู่ในสภาพวิกฤต เนื่องจากผู้ผลิตหันมาปลูกข้าวพันธุ์ Japonica มากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของสินค้าในตลาด รวมไปถึงความเสี่ยงในการเลิกผลิตที่จะส่งผลให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างในภาคการผลิตกว่า 1 หมื่นครอบครัว ต้องตกงาน

ทั้งนี้ Coldiretti ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าว Made in Italy มีความสำคัญในเรื่องคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึง ประเภท และการผลิตในสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่ทุกฝ่ายควรปกป้องและรักษาไว้ โดยใช้มาตรการบังคับการระบุนจนลากถึงแหล่งที่มา ชื่อผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ รวมทั้ง การเข้าตรวจสอบข้าวที่นำเข้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ที่จะลดความเสี่ยงในการสูญเสียทางเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของอิตาลี โดยการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ควรจะนำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดนำเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าข้าวที่นำเข้าในสหภาพยุโรป

สำหรับการนำเข้าข้าวจากไทย ในปี 2559 อิตาลีนำเข้าข้าวจากไทย ปริมาณ 17,164 ตัน (ปี 2558 ปริมาณ 14,339 ตัน) คิดเป็นมูลค่า 13.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น 15%) อยู่ในอันดับที่ 4 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการพบสารปนเปื้อนในสินค้าข้าวที่นำเข้าในสหภาพยุโรป จะทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อข้าวที่ผลิตในประเทศอิตาลีมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการซื้อข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพและเป็นการยกระดับข้าวไทยในตลาดผู้บริโภคชาวอิตาลี รวมไปถึง การเพิ่มรูปแบบสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวอิตาลีในปัจจุบัน และการใช้ชีวิตของคนเมือง ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพของข้าวไทย รวมทั้ง พัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ และการทำฉลากที่ระบุขั้นตอนการปรุงและวิธีทำเป็นภาษาอิตาลี เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน



## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 564,257 ตัน ลดลงประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 607,549 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 44,884 ตัน ลดลงประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,427 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 519,373 ตัน ลดลงประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 559,122 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 15,619 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 107,619 ตัน ฝรั่งเศส 98,027 ตัน เนเธอร์แลนด์ 79,968 ตัน เยอรมนี 42,460 ตัน โปแลนด์ 40,346 ตัน อิตาลี 38,419 ตัน โปรตุเกส 34,812 ตัน เบลเยียม 25,851 ตัน สเปน 20,777 ตัน สาธารณรัฐเชค 17,902 ตัน สวีเดน 15,026 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งออก 124,129 ตัน เพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 111,089 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 102,738 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 92,348 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 21,391 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 18,741 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,590 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 51,913 ตัน กรีซ 21,127 ตัน สเปน 16,015 ตัน โปรตุเกส 14,915 ตัน บัลแกเรีย 10,231 ตัน สหราชอาณาจักร 2,665 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

## เม็กซิโก

รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศรายละเอียดการนำเข้าข้าวภายใต้ระบบโควตาภาษี (the tariff-rate quotas; TRQs) ซึ่งจะ อนุญาตให้นำเข้าข้าวได้ทุกชนิดจากทุกประเทศ (ที่ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรี) จำนวน 150,000 ตัน โดยจะมีการออกใบอนุญาตให้เอกชนนำเข้าข้าวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมศกนี้

ที่มา *Oryza.com*